

## สหกรณ์การเกษตรฯทำวงผา กับอย่างก้าวที่แข็งแกร่ง

นายพนมเทียน พิณิจทะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทำวงผา จำกัด จ.น่าน เปิดเผยว่า สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อปี 32 เดิมมีสมาชิกเพียง 100 คน ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1,200 คน มูลค่าธุรกิจปัจจุบันประมาณ 30 ล้านบาท รายได้ของสหกรณ์ร้อยละ 80 มาจากการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชผัก และการบริการปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิก ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และเคมีเกษตร ซึ่งสมาชิกกว่า 500 คน มีอาชีพปลูกผักขาย พืชหลักได้แก่ พริกสด พริกขอส พริกแห้งปลอดสาร พริกป่น ปลอดภัย พักทอง พักเขียว ฯลฯ โดยสหกรณ์จะกำหนดราคารับซื้อผลผลิตอิงกับราคาตลาดในพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่จะรับซื้อในตลาด

“มาตรการสำคัญของสหกรณ์คือ จะต้องหาตลาดก่อนที่จะมาวางแผนการผลิตกับสมาชิก ป้องกันผลผลิตล้นตลาด เพื่อไม่ให้มีปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และอาชีพของสมาชิก เช่น พริกแห้ง บริษัทจะแจ้งว่าปีนี้ต้องการเท่าไร และให้เมล็ดพันธุ์ที่เขาคือต้องการ มาส่งเสริมชาวบ้านปลูก โดยจะประกันราคารับซื้อขั้นต่ำไว้ ซึ่งเมื่อเริ่มลงมือปลูก สหกรณ์จะมีส่วนร่วมในการคุมคุณภาพร่วมกับเกษตรกร เพราะสิ่งที่สหกรณ์ต้องการคือส่งเสริมให้ปลูกแบบปลอดสารเคมีและแปลงผลิตต้องได้มาตรฐาน GAP เนื่องจากเป้าหมายหลักของสหกรณ์ คือการสร้างโรงงานแปรรูประบบ GMP



ซึ่งต้องนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรมาป้อนสู่โรงงาน โดยสหกรณ์ทำห้องเย็นสำหรับแช่เยือกแข็งเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าด้วย” ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับงบประมาณหนุนห้องแช่แข็งผักและผลไม้ ทั้งจังหวัดและเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) และมีออร์เดอร์จัดส่งพริกแห้งปลอดสารให้กับเอกชนที่เป็นลูกค้า จนได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ส่งออกในฤดูกาลผลิตปี 62 นอกจากนั้นในส่วนของพริกแห้งเกรด B ได้ส่งเสริมให้สหกรณ์แปรรูปเป็นพริกป่นปลอดสารและบรรจุในซองสุญญากาศ ทำให้สหกรณ์ต้องขยายพื้นที่เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการแปรรูปพริกและผักของเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า



“ที่.ทำวงผา และพื้นที่ใกล้เคียง ชาวบ้านส่วนใหญ่ถนัดปลูกพริก สหกรณ์จึงรวบรวมพริกสำหรับส่งตลาดและจำหน่าย ซึ่งปีที่ผ่านมามีบริษัทไทยเวลด็อมพอร์ตฯ สนใจและติดต่อให้ส่งพริกแห้ง สหกรณ์จึงได้สร้างโรงเรือนระบบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับอบพริกแห้งเพื่อการส่งออก ซึ่งการทำพริกแห้ง จะใช้พริกสด 10 กก. ตากและอบแห้งแล้วจะได้พริกแห้ง 5-6 กก. และพริกแห้ง 10 กก. จะได้พริกป่นประมาณ 9 กก. นอกจากพริกแห้งแล้ว สหกรณ์ยังปลูกพริกขอสส่งบริษัทซึ่งมีความต้องการถึง 500 ตันต่อปี แต่ปัจจุบันสหกรณ์

ผลิตได้เพียง 250 ตันเท่านั้น”

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา มีห้องแล็บของตนเอง เพื่อตรวจสอบหาสารตกค้างในพืชผักของเกษตรกร ทำให้ที่ผ่านมการส่งผลผลิตขายให้กับลูกค้าจะไม่มีสินค้าของสหกรณ์ถูกตีกลับ และขณะนี้ ได้พัฒนาการผลิตพืชผักเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปทั้งพริกแห้ง พริกป่น และแป้งพริกทอง เป็นผงพริกทองสำหรับชงดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ โดยได้ศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา ทำวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแปรรูปพริกทองพันธุ์ญี่ปุ่นมาเป็นพริกทองแบบผงที่ยังคงคุณค่าของสารอาหาร เนื่องจากในพื้นที่เกษตรกรยังปลูกพริกทองกันมาก โดยพริกทองที่ อ.ท่าวังผา มีรสชาติดีและสีสวย สหกรณ์จึงคิดทำเป็นผงชงพร้อมดื่ม เพื่อลองทดสอบตลาดก่อนจะขายไปยังผลผลิตพืชตัวอื่นในอนาคต

นอกจากการแปรรูปแล้ว สหกรณ์แห่งนี้ยังจ้างงานแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะกระบวนการทำพริกแห้ง สหกรณ์จะจ้างผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ ให้อัตราค่าจ้างก็โลกรัมละ 4 บาท ทำให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนมากไม่มีงานทำ ต้องอยู่เฝ้าบ้าน ได้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จ.น่าน นับว่ามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ให้มีความกินดีอยู่ดี จึงเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ตัวอย่างที่ได้ทำหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สมกับความหมายคำว่า “สหกรณ์”.